

## DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP; NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Tiếp nối các hoạt động truyền thông về thực hiện Luật an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, vấn đề An ninh mạng xã hội, phòng chống thuốc lá mới, vào trung tuần tháng 9 năm 2022 thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Tổ Tư vấn tâm lý học đường Lê Khiết (TVTL LK) đã phối hợp với Đoàn Thành niên tổ chức diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.



Thầy Lê Văn Linh hướng dẫn học sinh tham gia diễn đàn  
Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.

Học đường là không gian, môi trường học tập của học sinh. Tại nhà trường học sinh sẽ được đội ngũ giáo viên của nhà trường truyền đạt và giảng dạy các kiến thức cũng như rèn luyện thể lực trở thành công dân có ích cho xã hội, là nơi học sinh được rèn những kỹ năng sống, phát huy năng lực và có tình bạn đẹp. Hiện nay, bạo lực học đường là một vấn nạn trong học đường đáng được quan tâm ở toàn bộ quốc gia trên thế giới. Những hậu quả từ bạo lực mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe của học sinh, sinh viên. Đặc biệt là các học sinh đang trong độ tuổi hoàn thiện bản thân.

Tại diễn đàn học sinh tham gia làm rõ khái niệm bạo lực học đường (BLHD), những đối tượng BLHD; thực trạng BLHD trong nước và tỉnh ta trong những năm qua. Hàng năm nước ta có khoảng 1.600 vụ BLHD, trong đó có một số vụ việc xảy ra ở tỉnh ta, đây chỉ là phần nổi của tảng băng, nhiều vụ việc nhà trường, gia đình không biết. Nhiều vụ việc không được tố giác. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến BLHD, có nguyên nhân khách quan từ gia đình, xã hội và nhà trường, cũng có nguyên nhân khách quan của bản thân học sinh nóng nảy, thiếu lòng khoan dung, nhẫn nhịn,...chưa có kỹ năng ứng biến nhờ thầy cô giáo can thiệp, hỗ trợ hay báo cho cha mẹ.



**Học sinh toàn trường tham gia diễn đàn sôi nổi, tích cực**



Nhiều học sinh tham gia diễn đàn cho biết hậu quả BLHĐ làm học sinh chán nản, lo âu, suy sụp tinh thần, không dám ra ngoài vui chơi, không dám tham gia các hoạt động xã hội, co cụm, thiếu tự tin, thậm chí không dám tới trường, sức khỏe giảm sút, những tổn thân thân thể, tinh thần, tình bạn phai nhạt.

Diễn đàn còn giúp cho học sinh cách phòng tránh BLHĐ: Cần chăm lo học tập, có lối sống đạo đức nghiêm túc, lựa bạn mà chơi, ứng xử có văn hóa., không lên mạng XH với những nội dung sai trái, kích động,...biết được kỹ năng giải quyết tình huống khi bị đe dọa vũ lực, bị đánh đập,...

Kết thúc diễn đàn thầy Lê Văn Linh nhấn mạnh: Nhà trường, Đoàn thanh niên, thầy, cô giáo và Tổ Tư vấn tâm lý học đường sẽ luôn giúp từng HS vượt qua khó khăn để học giỏi, hòa nhập tốt vào môi trường giáo dục và xã hội.

**Bài và ảnh: Tổ TVTL HĐ LK**